

<http://science.swu.ac.th>



## รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์กีฬา ตำบลลพบุรี อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน



ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์กีฬา ตำบลลพบุรี อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ได้นำนิสิตบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (แผน ข) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งอยู่ในความดูแลของคณะวิทยาศาสตร์เข้าเฝ้าและเสนอผลงานในวันดังกล่าว

ในโอกาสนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ให้คำแนะนำและติดตามความก้าวหน้า สารนิพนธ์ของนิสิตอย่างใกล้ชิด โดยให้นิสิตเสนอเค้าโครงสารนิพนธ์ภายในเวลาที่กำหนด เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน





## ปัจฉิมนิเทศ นิสิตปี 4 ประจำปีการศึกษา 2550 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4 ประจำปีการศึกษา 2550 คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้อง 10-204 อาคาร 10 ทั้งนี้ได้กล่าววยพรและกล่าวให้กำลังใจแก่นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาในปีนี้ เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและการใช้ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัย การเตรียมพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมในการออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและนำความรู้ความสามารถในการทำงานเพื่อพัฒนาตนเอง และประเทศชาติอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม คณะวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมพร้อมให้แก่นิสิตชั้นปี 4 จึงจัดโครงการนี้ขึ้นทุก ๆ ปี

โดยในวันดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา 2 ท่าน คือ อาจารย์เสวี จิตราภิรมย์ และ อาจารย์ดำรงเดช หาริโน รวมทั้งได้เชิญบัณฑิตรุ่นพี่ปี 47 และ 49 มาเล่าประสบการณ์ในการทำงาน โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 400 คน โดยมีคณาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 50 คน นิสิตชั้นปี 4 จำนวน 350 คน

### ปัจฉิมนิเทศ นิสิตปี 4 ประจำปีการศึกษา 2550 คณะวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาคณิตศาสตร์)

**ภาควิชาคณิตศาสตร์ :** จัดโครงการ "เตรียมความพร้อมในการทำงานและศึกษาต่อ" ประจำปีการศึกษา 2550 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้อง 414 อาคาร 10 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ





## ปัจฉิมนิเทศ นิสิตปี 4 ประจำปีการศึกษา 2550 คณะวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป)



ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป : รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4  
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นิสิตทุกคนให้เตรียมความพร้อมด้าน  
กำลังใจ กำลังกาย พร้อมทั้งจะอยู่ในสังคมปัจจุบัน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551  
ณ ห้อง 10-204 อาคาร 10 โดยได้เชิญบัณฑิตรุ่นพี่มาแล้วถึงประสบการณ์การทำงาน  
รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการหางาน



## ปัจฉิมนิเทศ นิสิตปี 4 ประจำปีการศึกษา 2550 คณะวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาเคมี)

ภาควิชาเคมี : จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551  
ณ โถงล่างตึก 19 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธรรารัตน์ ศุภศิริ หัวหน้าภาควิชาเคมี  
ได้กล่าวให้โอวาทแก่นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ในวันดังกล่าวได้มีการถ่ายรูปหมู่  
ร่วมกัน



## ปัจฉิมนิเทศ นิสิตปี 4 ประจำปีการศึกษา 2550 คณะวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาฟิสิกส์)

ภาควิชาฟิสิกส์ : จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551  
ณ ห้อง 10-205 อาคาร 10 โดยได้เชิญ ดร.สมพร จองค์คำ ผู้อำนวยการสถาบัน  
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิต  
ในหัวข้อประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพฟิสิกส์





## ปัจฉิมนิเทศ นิสิตปี 4 ประจำปีการศึกษา 2550 คณะวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)

**ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ :** จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และ วท.บ.คหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2550 วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8.30 - 12.30 น. ห้อง 19-1514 คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีนิสิตเข้าร่วมจำนวน 71 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 19 คน

ทั้งนี้เพื่อให้โอกาสแก่นิสิตในการแสดงออกทางคุณธรรมในด้านการเคารพ กตัญญู รู้คุณ อาจารย์ภาควิชา และสถาบันผู้มีพระคุณ โดยการเข้าร่วมกิจกรรม อ้อลา อาลัย โดยภาควิชาได้เชิญ คุณวสันต์ สิ้นพิทักษ์สกุล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท SLRT LIMITED เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การสัมภาษณ์งานอย่างไร ให้ได้งาน



## ปัจฉิมนิเทศ นิสิตปี 4 ประจำปีการศึกษา 2550 คณะวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาชีววิทยา)

**ภาควิชาชีววิทยา :** รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ "เตรียมความพร้อมในการทำงานและศึกษาต่อ" ปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้อง 19-401 อาคาร 19



## ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการ : วิชาการคอมพิวเตอร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน กล่าวเปิดงานโครงการแสดงผลโครงงานนิสิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 ณ โถงกลาง อาคาร 19 ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อรวบรวมเสนอผลงานทั้งหมดที่จัดทำมาเผยแพร่นวัตกรรมที่คิดค้นขึ้น รวมทั้งแลกเปลี่ยน ประสบการณ์แก่นิสิตรุ่นน้องและบุคลากรภายนอก ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนใจจากนิสิต และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะ

